

Pumpkin Glass Jar Glass Candle Holder para sa Halloween

Bakit Pumili ng Sunny Glassware 

- Pinakamataas na dedikasyon sa disenyo, hindi kailanman compression sa kalidad
- Mahigpit na pinoprotektahan ng Sunny Glassware ang mga disenyo ng mga customer, ang lahat ng mga bagong disenyong item mula sa amin ay hindi pa nakopya sa loob ng tatlong taon.
- Ang kalidad ng produkto ang pangunahing pokus sa Sunny Glassware. Isang beses na winasak ng Sunny Glassware ang 80,000 pcs ng glass vessel na halos hindi nakikita ang dungis.



[Paglalarawan ng mga garapon ng kandila](#)

item no	SGHY22070401
materyal	garapon ng kandilang salamin
craft	pinindot na basong kandila mga garapon
Sample na oras	7~10 araw
Pag-iimpake	Ang karaniwang packing, 4 piraso sa inner box, 48 piraso box
Kapasidad ng Produkto	500,000 ~ 1,000,000 piraso bawat buwan 1. 5 araw kung may hugis at sukat na salamin 2. 15 araw, kung kailangan mo ng mga bagong hugis at sukat na salamin

Oras ng paghatid	Sa loob ng 35 araw pagkatapos makumpirma ang sampling at order
Kasunduan sa pagbabayad	30% na deposito ng T / T nang maaga at balanse laban sa kopya ng B / L
Paghahatid	Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng express at shipping agent katanggap-tanggap
Mga Tampok ng Produkto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mga dekorasyon sa bahay garapon ng kandila mula sa mataas na kalidad 2. Angkop para sa paggamit sa hotel, bahay, atbp. 3. Matugunan ang ASTM Test
Para sa iyong pinili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iba't ibang disenyo at sukat para sa pagpili 2 Anumang kulay na pininturahan, cool, plating, laser model Processing cutter 3. Espesyal na pakete bilang shrink film, color gift box, puting gift box, atbp. 4. Mayroon kaming propesyonal na pagawaan at bodega para matiyak ang oras ng paghahatid









Sample Room at Trade Show

[Sunny Glassware](#) nagpapakita ng higit 5,000 item sa Shenzhen sample kuwarto para sa a malawakang pagpipilian. nanalo ito ng isang mahusay na pagsusuri ng customer. Maligayang pagdating sa Shenzhen opisina!

Ang larawan bilang sumusunod ay lamang isang bahagi ng aming Pagmamay-ari disenyo [Taga-hawak ng kandila](#), Welcome to Shenzhen opisina upang mahanap ang iyong mga paborito, ito ay magdadala sa iyo ng isang malaking sorpresa dahil ito ay hindi tulad ng China.

Maaari rin kaming gumawa ng iba't ibang kulay at iba pang sukat para sa hugis na ito, maligayang pagdating upang makipag-ugnay sa akin sa:

sales32@sunnyglassware.com Chally Xu